

*Viện Xã hội học  
tổng kết công tác năm 1999  
và đề ra phương hướng công tác  
năm 2000*

Ngày 30-12-1999, Viện Xã hội học thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia đã tiến hành Lễ tổng kết công tác năm 1999 và đề ra phương hướng công tác năm 2000.

Đến dự Lễ tổng kết có đồng chí thư ký Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, đại diện các cơ quan chức năng của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, cùng toàn thể cán bộ, viên chức Viện Xã hội học.

PGS.TS. Trịnh Duy Luân, Viện trưởng Viện Xã hội học, đã đọc Báo cáo tổng kết công tác năm 1999. Bản báo cáo nêu rõ đặc điểm tình hình Viện Xã hội học năm 1999, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ kiện toàn tổ chức nổi lên như một nhiệm vụ trung tâm của Viện năm 1999. Bên cạnh đó, những khó khăn về kinh phí cho hoạt động của Viện cũng đòi hỏi sự cố gắng và nỗ lực chung của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong Viện.

Năm 1999, Ban Lãnh đạo Viện đã cùng toàn thể các cán bộ, nhân viên của Viện đã nỗ lực làm việc, đảm bảo sự ổn định và phát triển tiếp tục của Viện và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học: các hoạt động khoa học ở cấp viện, cấp phòng và sự hợp tác trong hoạt động khoa học đều đạt được những kết quả, thể hiện bằng các sản phẩm đa dạng. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học ở Viện trong năm 1999 được thể hiện trong các hoạt động: xây dựng chiến lược và kế hoạch nghiên cứu; Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu cấp Nhà nước và cấp bộ; Triển khai các đề tài nghiên cứu cấp viện hợp tác với bên ngoài. Hoạt động khoa học ở

cấp phòng bao gồm những nghiên cứu do phòng đề xuất.

Các hoạt động khoa học của Viện trong năm 1999 đã đem lại những sản phẩm khoa học sau:

1. Toàn Viện đã chủ trì và tham gia vào 96 dự án, đề tài với các mức độ khác nhau (về cấp quản lý, quy mô, mức độ tham gia...).
2. Có 8 bài đăng trên các tạp chí hoặc chương sách xuất bản ở nước ngoài.
3. Có 28 bài đăng trên các tạp chí trong nước.
4. Có 65 báo cáo khoa học.
5. Đã xuất bản 5 cuốn sách chuyên khảo và số tạp chí theo chuyên đề.
6. Tổ chức được 8 hội thảo khoa học và 8 Seminer thường kỳ và không thường kỳ.

Ngoài ra, trong lĩnh vực hợp tác nghiên cứu khoa học, cán bộ nghiên cứu của Viện đã có sự phối kết hợp, tham gia với gần 30 cơ quan trong nước và 31 cơ quan quốc tế trong hàng loạt các dự án, đề tài nghiên cứu khác nhau.

Các công tác và hoạt động khác của Viện như công tác tổ chức cán bộ và đào tạo, hoạt động thông tin thư viện; hoạt động hợp tác quốc tế; công tác hành chính, về cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 1999.

Phương hướng công tác năm 2000 của Viện Xã hội học, tập trung vào thực hiện những nhiệm vụ cơ bản thuộc 4 lĩnh vực: hoạt động nghiên cứu khoa học; công tác tổ chức cán bộ - đào tạo; công tác hợp tác quốc tế; công tác hành chính, quản trị và tài vụ.

Lễ tổng kết công tác năm 1999 của Viện Xã hội học đã kết thúc trong không khí lạc quan và tin tưởng.

P.V.

*Hội thảo  
“Kết quả nghiên cứu khoa học  
Viện Xã hội học năm 1999”*

Trong hai ngày 31 tháng 1 và 1 tháng 2 năm 2000, Viện Xã hội học thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia đã tổ chức hội thảo “Kết quả nghiên cứu khoa học Viện Xã hội học năm 1999”. Ngoài việc tổng kết các kết quả nghiên cứu khoa học trong vòng một năm của Viện Xã hội học, Hội thảo này còn là diễn đàn để thông tin và trao đổi học thuật giữa các nhà nghiên cứu của Viện. Hơn 40 báo cáo khoa học được chọn lựa từ 96 đề tài nghiên cứu khoa học của Viện Xã hội học năm 1999 đã được trình bày trong cuộc hội thảo này. Tham dự hội thảo có PGS.TS. Đỗ Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia; TS. Phạm Văn Vang, Trưởng ban Ban Kế hoạch-Tài chính Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia; Ban lãnh đạo Viện Xã hội học; các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ cùng đồng đạo các nghiên cứu viên của Viện.

Sau lời khai mạc và báo cáo đề dẫn của PGS.TS. Trịnh Duy Luân, Viện trưởng Viện Xã hội học, PGS.TS. Đỗ Hoài Nam, đại diện cho Lãnh đạo Trung tâm và các cơ quan chức năng của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia đã phát biểu ý kiến. Đồng chí biểu dương những cố gắng của Viện Xã hội học trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm 1999 và chỉ rõ phương hướng cho hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2000 của Viện. Trong đó các nghiên cứu cơ bản và xây dựng các báo cáo xã hội hàng năm cần rất được coi trọng.

Trong hai ngày làm việc, “Hội thảo nghiên cứu khoa học Viện Xã hội học năm 1999” đã đưa ra trình bày và thảo luận những vấn đề phong phú thuộc phạm vi nghiên cứu xã hội học.

Nhóm làm việc I bao gồm những nghiên cứu về Nông thôn, Đô thị, Giáo dục, Văn hoá do PGS.TS. Tô Duy Hợp, TS. Mai

Văn Hai, NCVC. Tôn Thiện Chiếu phụ trách thảo luận, tập trung vào các vấn đề nghiên cứu sau: Kinh tế hộ gia đình và xã hội nông thôn; Thái độ của công nhân với cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước; Văn hoá biểu tượng và những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu xã hội hoá ở nước ta hiện nay; Vai trò của dư luận xã hội trong cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; Những khía cạnh xã hội của giao thông nông thôn; vấn đề xoá đói giảm nghèo ở nước ta; Những biến đổi kinh tế - xã hội trong quá trình đô thị hoá; Mãi dâm trẻ em ở Việt Nam; Nghiên cứu về khách làng chơi ở Hà Nội; Vài nét về thông tin phòng chống tệ nạn xã hội trên báo chí.

Nhóm làm việc II bao gồm những nghiên cứu về Dân số, Sức khoẻ, Gia đình, Phúc Lợi xã hội, do TS. Vũ Tuấn Huy, TS. Đặng Nguyên Anh, TS. Vũ Phạm Nguyên Thanh phụ trách thảo luận tập trung vào các vấn đề: cư trú sau hôn nhân theo khu vực và tộc người; Bạo lực trong gia đình; Di dân và sức khoẻ sinh sản: những vấn đề và giải pháp. Các nghiên cứu cũng đề cập tới các vấn đề khác như vấn đề Giới; Hướng nghiệp cho con; Bảo hiểm y tế ...

Sau các tham luận và trao đổi trong các nhóm làm việc, Ban tổ chức hội thảo đã đưa ra ý kiến tổng kết và trao đổi về những vấn đề đã được trình bày trong hai ngày hội thảo.

Trong lời phát biểu bế mạc hội thảo, PGS.TS. Trịnh Duy Luân đánh giá cao không khí làm việc khoa học, thẳng thắn, đồng thời ghi nhận các báo cáo khoa học là nghiêm túc, có chất lượng, đã góp phần làm phong phú thêm các kết quả nghiên cứu xã hội học và khoa học xã hội và nhân văn nói chung.

Hội thảo “Kết quả nghiên cứu khoa học Viện Xã hội học năm 1999” được tiến hành trước Tết Nguyên đán của năm 2000, đồng thời với việc khép lại công việc nghiên cứu xã hội học trong năm vừa qua, đã mở ra một thời kỳ mới trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Xã hội học.

P.V.

## *Lễ phát bằng Thạc sĩ Xã hội học khóa I tại Cơ sở đào tạo sau Đại học Viện Xã hội học*

Ngày 28 tháng 10 năm 1999, Cơ sở đào tạo sau Đại học Viện Xã hội học đã tiến hành trọng thể Lễ phát bằng Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Xã hội học khóa I, đánh dấu một chặng đường khoa học quan trọng của Viện Xã hội học, kể từ khi được Chính phủ trao nhiệm vụ đào tạo sau Đại học.

Đến dự buổi Lễ phát bằng Thạc sĩ có TS. Hồ Ngọc Hải, Phó Giám đốc, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ và Đào tạo Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia; đại diện Vụ sau Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo, GS. Bùi Đình Thanh, nguyên Phó Trưởng ban Ban Xã hội học, tiên thân của Viện Xã hội học; PGS.TS. Trịnh Duy Luân, Viện trưởng Viện Xã hội học; các giáo sư, tiến sĩ giảng viên đại diện cho Cơ sở đào tạo sau Đại học Viện Xã hội học; đại diện cho các Bộ, ngành, các trường Đại học và Học viện, v.v... có quan hệ mật thiết trong công tác đào tạo sau Đại học của Viện Xã hội học.

PGS.TS. Trịnh Duy Luân, Viện trưởng Viện Xã hội học đã đọc lời khai mạc buổi Lễ phát bằng Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Xã hội học khóa I. Giáo sư đã điểm lại quá trình làm việc và học tập của 5 khóa đào tạo Thạc sĩ của cơ sở Đào tạo sau Đại học mà Viện Xã hội học đã và đang tiến hành.

Kể từ khi thành lập Ban Xã hội học năm 1977, tiên thân của Viện Xã hội học ngày nay, Viện Xã hội học đã xây dựng được một đội ngũ các nhà xã hội học với học hàm, học vị Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ có trình độ khoa học cao, tiến hành có hiệu quả các nghiên cứu khoa học và đào tạo các cán bộ khoa học chuyên ngành. Bắt đầu từ năm 1996, Viện Xã hội học đã mở khóa đào tạo sau Đại học khóa I. Sau đó tiếp tục triển khai các khóa đào tạo, đến nay đã mở đến

khóa thứ 5. Quá trình Đào tạo Thạc sĩ khoa học chuyên ngành xã hội học khóa I bao gồm 23 học phần, trong đó 2/3 số học phần này do các giảng viên của Viện Xã hội học đảm nhiệm. Số học phần còn lại do các giáo sư của các Trường Đại học và Học viện giảng dạy. Các học viên được kết hợp giữa quá trình học tập với những đợt đi thực tế điền dã và các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học phong phú. Hệ thống sách nghiên cứu được Thư viện cung cấp đầy đủ, đáp ứng nhu cầu học tập và tham khảo của các học viên.

PGS.TS. Trịnh Duy Luân, Viện trưởng, Thủ trưởng Cơ sở đào tạo sau Đại học Viện Xã hội học đã trao bằng Thạc sĩ cho 16 học viên Cao học Xã hội học khóa I.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Hồ Ngọc Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia đã chúc mừng các học viên đã tốt nghiệp và các Giáo sư, Tiến sĩ đã góp phần đào tạo trong khóa học, TS. Hồ Ngọc Hải nhấn mạnh Viện Xã hội học cần tiếp tục rút kinh nghiệm, hoàn thiện giáo trình, phương pháp giảng dạy để các khóa đào tạo sau càng đạt hiệu quả cao hơn.

Các GS. Bùi Đình Thanh, GS. Phạm Đức Dương, TS. Trần Đại Quang, đã phát biểu ý kiến, bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu đã đạt được của Viện Xã hội học trong quá trình đào tạo sau Đại học.

Đại diện cho 16 Thạc sĩ được nhận bằng tốt nghiệp khóa I, Thạc sĩ Đàm Phú Cường đã bày tỏ lòng biết ơn tới các Giáo sư, Tiến sĩ và các giảng viên trong và ngoài Viện Xã hội học và thể hiện tinh thần trách nhiệm trước sự phát triển của xã hội và của sự nghiệp nghiên cứu khoa học.

Lễ phát bằng Thạc sĩ chuyên ngành xã hội học khóa I kết thúc tốt đẹp, đồng thời mở ra một giai đoạn đầy triển vọng trong công tác đào tạo sau Đại học của Viện Xã hội học.

P.V.

## **Đề tài cấp Bộ của Viện Xã hội học năm 2000**

Vừa qua, Lãnh đạo Trung tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn Quốc gia đã thông qua hai đề tài cấp Bộ năm 2000, Viện Xã hội học là cơ quan chủ trì.

1. Đề tài: **Công chúng thanh niên đô thị và báo chí** (Nghiên cứu trường hợp thành phố Hải Phòng), chủ nhiệm đề tài: TS. Mai Quỳnh Nam, có mục đích nghiên cứu:

- Tìm hiểu tình trạng giao tiếp của công chúng thanh niên đô thị và các tác động xã hội chi phối quá trình này.

- Góp phần đề xuất các giải pháp để tăng cường vai trò của báo chí trong hoạt động giao tiếp đại chúng của công chúng thanh niên đô thị.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu cho việc nghiên cứu và giảng dạy môn xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội

2. Đề tài: **Phúc lợi xã hội Việt Nam - hiện trạng và triển vọng**, chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Bùi Thế Cường, có mục đích nghiên cứu:

- Những đặc điểm của Phúc lợi xã hội Việt Nam hiện nay.

- Triển vọng biến đổi của phúc lợi xã hội trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

Hai đề tài nói trên sẽ nghiệm thu vào tháng 12 năm 2000.

P.V.

## **Lớp học khóa 7 của Dự án ISTAR ở Huế**

Trong khuôn khổ Dự án ISTAR hợp tác giữa Viện Xã hội học và Trường Đại học Amsterdam-Hà Lan: “*Nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu về phát triển đô thị ở*

*Việt Nam*”. Từ ngày 21-2 đến 1-3 năm 2000, Viện Xã hội học đã tổ chức lớp đào tạo thứ 7 tại Đại học Huế. Chủ đề của khóa học là: “*Các thành phố châu Á, vấn đề và giải pháp*”. Giảng viên của khóa học là GS.Hans Schenk, Trường Đại học Amsterdam, điều hành Dự án phía Hà Lan.

Tham dự khóa đào tạo thứ 7 có 20 học viên là các giảng viên của Đại học Huế, đại diện của các cơ quan, đơn vị chức năng khác của thành phố Huế như: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Địa chính; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Ban Xây dựng-Nhà đất thành phố Huế; Ban Địa chính thành phố Huế; Thành hội Phụ nữ Huế, ...

Các học viên đã được học lý thuyết cơ bản về những mô hình phát triển dân số đô thị, lịch sử đô thị, chức năng, cơ cấu và sự hình thành đô thị; việc làm, thu nhập và nghèo đói; tiếp cận với nhà ở và đất đai đô thị; cơ sở hạ tầng đô thị; y tế công cộng và môi trường; quản lý đô thị, ...

Sau các buổi học lý thuyết, học viên đã tham gia các hoạt động nghiên cứu thực địa ở địa phương. Các học viên đã chia thành 4 nhóm để phỏng vấn sâu các hộ gia đình sống trên các con thuyền ở sông Hương. Các nhóm đã có báo cáo về kết quả nghiên cứu thực địa và trình bày tại buổi bế mạc khóa học.

Theo đánh giá của giảng viên, khóa đào tạo thứ 7 đã thu được kết quả tốt đẹp. Học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về đô thị và quản lý đô thị. Họ đã biết áp dụng những kiến thức thu nhận được trong nghiên cứu khoa học cũng như trong hoạt động thực tiễn. Khóa học cũng tạo điều kiện cho các học viên trao đổi, thảo luận về những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển đô thị của thành phố Huế.

Ngày 1-3-2000, khóa học đã kết thúc. Trong lễ bế giảng, GS.Hans Schenk đã trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên và bày tỏ niềm vui vì sự thành công của khóa học.

N.M.

## *Viện Xã hội học thực hiện Dự án VIE/97/P15-01*

Trong khuôn khổ Dự án VIE/97/P15-01 về "Hỗ trợ nâng cao năng lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc lồng ghép các biến dân số vào kế hoạch hoá và phát triển", Viện Xã hội học thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia được giao nhiệm vụ thực hiện đề tài nhánh "Vấn đề đưa các chỉ tiêu dân số vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững tại Hà Nội". Mục tiêu chung của Dự án nhằm nâng cao năng lực Quốc gia (bao gồm các Bộ, Ngành, Địa phương) trong việc lồng ghép các biến dân số vào kế hoạch phát triển, xây dựng chính sách nhằm tạo ra sự phát triển bền vững tại từng địa phương và toàn quốc.

Từ tháng 8 đến hết tháng 10 năm 1999, nhóm nghiên cứu của Viện Xã hội học dưới sự chủ trì của PGS.TS. Trịnh Duy Luân, Viện trưởng Viện Xã hội học, đã triển khai việc thu thập thông tin và phỏng vấn một số cán bộ lãnh đạo và chuyên viên lập kế hoạch tại một số cơ quan của Hà Nội và một số cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban Dân số và Kế hoạch hoá gia đình; Bộ Tài chính; Bộ Y tế; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, v.v...

Được sự hỗ trợ của các cơ quan nói trên, Nhóm nghiên cứu của Viện Xã hội học đã tiến hành phỏng vấn bằng bảng hỏi đối với tất cả các cán bộ làm kế hoạch ở các Bộ, sở, ban, ngành về đặc trưng nhân khẩu - xã hội về nhận thức của họ trong việc đưa các chỉ tiêu dân số vào kế hoạch hoá kinh tế - xã hội nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững ở Hà Nội.

Những thông tin thu được bằng văn bản và nội dung các bảng hỏi và phỏng vấn sâu tập trung vào các vấn đề sau:

- Cơ cấu tổ chức và môi trường công tác kế hoạch hoá ở Thủ đô Hà Nội.

- Nhận thức về sử dụng các biến dân số trong quá trình nghiên cứu, đào tạo và công tác kế hoạch của thành phố.

- Thực trạng công tác kế hoạch và việc sử dụng các chỉ tiêu dân số trong các văn bản kế hoạch của thành phố và của các ngành.

- Mối quan hệ giữa dân số và phát triển bền vững trong các lĩnh vực: giáo dục, y tế, nông nghiệp, lao động việc làm và quy hoạch đô thị.

Trước khi nghiệm thu đề tài, Viện Xã hội học đã tổ chức hội thảo, góp ý kiến cho các Báo cáo kết quả nghiên cứu và những kiến nghị đề xuất đối với việc lập kế hoạch phát triển có tính đến sự biến động dân số ở cấp thành phố.

P.V.

## *Dự án: Tình nguyện giúp đỡ người cao tuổi tại nhà*

Ngày 11 tháng 2 năm 2000, Viện Xã hội học phối hợp với Trung tâm nghiên cứu trợ giúp người cao tuổi Hội chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội thảo một ngày về việc phát triển Chương trình người tình nguyện giúp đỡ tại nhà cho người cao tuổi. Đến dự hội thảo có đại diện các cơ quan Hội người cao tuổi Việt Nam, Hội phụ nữ Việt Nam, Viện Lão khoa, Trung tâm trợ giúp người cao tuổi Hải Phòng. Về phía quốc tế có sự tham gia của tổ chức Giúp đỡ tuổi già quốc tế (HAI, HelpAge International), Giúp đỡ tuổi già Hàn Quốc (HelpAge Korea) và Tsao Foundation (Singapore).

Hội thảo đã nghe các đại biểu quốc tế giới thiệu kinh nghiệm tổ chức cho người tình nguyện giúp đỡ người cao tuổi tại nhà ở Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc. Hội thảo dành nhiều thời gian thảo luận về khả năng phát triển một Chương trình người tình nguyện giúp đỡ tại nhà cho người cao tuổi ở



Việt Nam, về những hình thức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

BTC.

### *Cán bộ nữ Viện Xã hội học được cấp hỗ trợ tài năng phụ nữ năm 1999*

Hưởng ứng mục tiêu của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Trung tâm khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia đã xây dựng quỹ hỗ trợ tài năng dành cho chị em nữ bắt đầu từ năm 1998. Năm 1999 là năm thứ 2 các cán bộ nữ trong Trung tâm được nhận quỹ này.

Ban Vì sự tiến bộ của Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia đã xét duyệt cho các 10 tập thể cán bộ nữ và 34 cá nhân nữ công chức đạt tiêu chuẩn được cấp hỗ trợ tài năng phụ nữ năm 1999.

Trong năm 1999, các cán bộ nữ của Viện Xã hội học cũng được cấp quỹ hỗ trợ tài năng này. Đó là các chị đã bảo vệ luận văn Thạc sỹ Xã hội học như: Bùi Thanh Hà, Nguyễn Nga My, Nguyễn thị Văn. Các chị ở Phòng nghiên cứu Xã hội học Đô thị như: Nguyễn Nga My, Phùng Tố Hạnh với đề tài: "Tổng hợp các nghiên cứu xã hội học về đề tài đô thị trong thời gian 10 năm qua (1988-1998). Các chị ở phòng nghiên cứu xã hội học lao động như các chị Ngô Minh Phương, Bùi Thanh Hà, Đào Thu Hằng với đề tài: "Thái độ của công nhân trong các doanh nghiệp quốc doanh đối với việc cổ phần hoá doanh nghiệp". Các chị ở phòng Thông tin - Tư liệu - Thư viện với đề tài: "Tin học hóa trong công tác Thư viện". Chị Bé Quỳnh Nga với đề tài: "Trẻ em tàn tật ở Hà Nội"...

Trong những năm qua, chị em nữ ở Viện Xã hội học có nhiều cố gắng trong mọi

việc. Dù ở cương vị nào, chị em cũng luôn tỏ rõ vai trò và năng lực của mình. Các cán bộ nữ của Viện Xã hội học tự hào về những đóng góp vào thành quả chung của Viện. Để có được những thành quả đó ngoài sự quan tâm của Viện, bản thân chị em đã kiên trì, vượt qua mọi khó khăn trong việc thu xếp gia đình, chăm sóc chồng con, đảm bảo cho những chuyến đi công tác xa, phấn đấu, vươn lên trong học tập chuyên môn và ngoại ngữ.

Năm 2000, Quỹ hỗ trợ tài năng của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia vẫn được tiếp tục triển khai và sẽ được tăng lên về số lượng, số cán bộ nữ được nhận hỗ trợ từ quỹ này cũng sẽ nhiều lên. Hy vọng nhà nước có những chính sách mới, tăng cường đầu tư cho những nhà khoa học nói chung, cho chị em nữ hoạt động khoa học nói riêng để chị em đóng góp được nhiều hơn nữa vào công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

ĐẶNG BẢO KHÁNH

### *Viện Xã hội học giao lưu học thuật nhân dịp Xuân Canh Thìn*

Nhân dịp đầu Xuân Canh Thìn, đại diện Viện Xã hội học và Tạp chí Xã hội học đã đến thăm chúc Tết Khoa Xã hội học (Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia Hà Nội), Khoa Xã hội học (Phân viện Báo chí - tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) và Trung tâm Xã hội học (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).

Trò chuyện đầu năm về công việc đã làm nổi lên hai điểm được nhất trí cao: trong năm Con Rồng, các nhà xã hội học cần tăng cường hơn nữa gặp gỡ trao đổi học thuật và hợp tác với nhau; cần có những

hình thức hiệu quả hơn để giúp đỡ cho các nhà xã hội học trẻ, các sinh viên ngành xã hội học.

BTC.

*Thành lập Viện Khoa học  
Xã hội Nhân văn quân sự -  
Bộ Quốc phòng và Ban  
Nghiên cứu Xã hội học quân sự*

Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng, ngày 29 tháng 4 năm 1999 Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng được chính thức thành lập. Sự ra đời của Viện đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng quân đội trong thời kỳ mới, đồng thời là sự khẳng định vai trò to lớn của các khoa học xã hội - nhân văn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, trong xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng có chức năng nghiên cứu, phát triển, ứng dụng những kiến thức khoa học xã hội, nhân văn vào lĩnh vực quân sự, phục vụ cho sự lãnh đạo của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục chính trị.

Thực hiện chức năng trên, Viện có nhiệm vụ: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân về chính trị; Nghiên cứu các vấn đề xã hội, tâm lý, đạo đức, văn hoá trong lĩnh vực quân sự và trong quân đội; Tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận; Tham gia giảng dạy cho các đối tượng đào tạo đại học, sau đại học; Hợp tác với các trung tâm khoa học trong và ngoài quân đội trong nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ; Thực hiện nhiệm vụ khác theo chỉ thị của cấp trên.

Trong các nhiệm vụ trên, có một nhiệm vụ hết sức quan trọng là nghiên cứu

các vấn đề xã hội trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân về chính trị. Và do vậy, trong cơ cấu tổ chức của Viện, có Ban Nghiên cứu Xã hội học quân sự.

Sự hình thành Ban Nghiên cứu Xã hội học quân sự khẳng định vai trò của nghiên cứu xã hội trong lĩnh vực quân sự; sự khẳng định những đóng góp đáng kể của xã hội học, của những người làm xã hội học trong quân đội những năm gần đây.

Vào đầu năm 1991, lực lượng nghiên cứu xã hội học trong quân đội chỉ có 5 cán bộ có trình độ cử nhân, đến nay đã có một đội ngũ khá đông đảo bao gồm: 1 tiến sĩ; 1 thạc sĩ; 12 cử nhân (chuyên ngành xã hội học) được đào tạo tại các cơ sở: Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Xã hội học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phân viện báo chí tuyên truyền Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Sự hình thành đội ngũ xã hội học trong quân đội không chỉ là sản phẩm, thành quả đào tạo của các cơ sở đào tạo trong nước mà còn thể hiện sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, của Thủ trưởng các đơn vị quân đội trong việc đào tạo cán bộ khoa học xã hội - nhân văn trong quân đội, trong đó có xã hội học. Đồng thời cũng là khẳng định sự đóng góp và vai trò của xã hội học trong quân đội, trong lĩnh vực quân sự.

Sự ra đời của Viện Khoa học Xã hội, Nhân văn quân sự trong đó có Ban Nghiên cứu Xã hội học quân sự đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng xã hội học nghiên cứu lĩnh vực quân sự, qua đó góp phần phát triển ngành xã hội học ở Việt Nam.

PHẠM XUÂN HẢO